

THÁI THỤY

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Thái Thụy luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác KTGS theo phương châm vừa xây vừa chống, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT hai cấp huyện Thái Thụy đã tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác KTGS; xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Việc chú trọng công tác KTGS của cấp ủy huyện đã thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức KTGS việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và của cấp mình.



Làng quê Thái Thượng (Thái Thụy).

UBKT hai cấp trong huyện đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra đối với 38 đảng viên và 4 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện 96 cuộc kiểm tra đối với 487 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 125 cuộc với 328 lượt tổ chức đảng, 280 lượt đảng viên; tiến hành kiểm

tra 226 cuộc đối với 801 lượt tổ chức đảng về công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; tiếp nhận và xử lý 58 đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, để nghị đối với đảng viên. UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 11 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 4, khai trừ 7.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy và UBKT hai cấp trong huyện còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT khi có thay đổi. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, ngành tổ chức để nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Có thể nói, công tác KTGS của cấp ủy, UBKT hai cấp huyện Thái Thụy đã từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Công tác KTGS đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT hai cấp cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao; việc phát hiện vi phạm qua giám sát để chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; tình trạng đảng viên vi phạm nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời vẫn còn xảy ra... Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Thời gian tới, UBKT hai cấp huyện Thái Thụy tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác KTGS, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tập trung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác cán bộ; phát huy dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực để phát sinh vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác KTGS. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, tập trung vào cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú ý khâu phát hiện sai phạm thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. UBKT hai cấp tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tục tăng cường kiểm tra các cấp theo quan điểm chỉ đạo của UBKT Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả thực chất với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật đảng...

TRẦN TUẤN

8 dấu hiệu cảnh báo sớm về cơn đau tim

(dantri.com.vn) Đau tim là một cấp cứu y tế nghiêm trọng, thường xảy ra ở những người béo phì, mắc bệnh tiểu đường, chế độ ăn uống kém, không hoạt động thể chất và uống nhiều rượu.



Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) ước tính mỗi năm có gần 735.000 người bị đau tim ở nước này và giết chết tới 610.000 người.

Tuy nhiên, đau tim là có thể phòng ngừa được. Phát hiện sớm có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và có các triệu chứng và dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện thậm chí nhiều tháng trước khi cơn đau tim xảy ra. CDC cho biết gần 47% số trường hợp tử vong tim đột ngột ở Mỹ xảy ra bên ngoài bệnh viện. Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo và tìm kiếm phương pháp điều trị có thể giúp tăng cơ hội sống sót.

Nhịp tim không đều

Nhịp tim không đều kéo dài 1 - 2 phút có thể chỉ ra cơn đau tim sắp đến gần. Nhịp tim bị hẫng, hay loạn nhịp tim, cũng đi kèm với lo lắng, đặc biệt là ở phụ nữ.

Nếu những thay đổi đột ngột trong nhịp tim khiến bạn chóng mặt và mệt mỏi, hãy đến gặp bác sĩ để được điều trị ngay.

Ra mồ hôi nhiều

Những người có nguy cơ cao bị đau tim có thể ra mồ hôi nhiều hơn bình thường vào ban ngày và ban đêm, giống như một triệu chứng của cúm, xảy ra mặc dù nhiệt độ không khí phù hợp hoặc khi vận động rất ít. Triệu chứng này thường ảnh hưởng đến phụ nữ.

Đau dạ dày

Đau bụng được chẩn đoán ở 50% trường hợp đau tim. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể bị buồn nôn khi no hoặc đói, cảm thấy đầy hơi hoặc khó chịu ở dạ dày nhiều tuần trước khi gặp vấn đề về tim.

Một dấu hiệu phổ biến cho thấy đau bụng có liên quan đến cơn đau tim tiềm ẩn là tình trạng hết đau sau đó lại tái diễn trong thời gian ngắn.

Mệt mỏi

Mệt mỏi thường ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Mệt mỏi có thể là một dấu hiệu của cơn đau tim khi bạn cảm thấy kiệt sức bất thường mặc dù vận động rất ít.

Ước tính cho thấy 70% phụ nữ bị mệt mỏi. Tình trạng này có thể gây ra mệt mỏi cục bộ, thiếu sinh lực và động lực. Mức độ mệt mỏi tăng vào cuối ngày.

Vấn đề về hô hấp

Khó thở xảy ra khi người bệnh cố gắng hít thở sâu để đưa đủ không khí vào phổi. Nó đóng góp tới 40% trong các trường hợp đau tim được ghi nhận.

Khó thở có thể bắt đầu sâu thẳm thường khi cơn đau tim xảy ra.

Mất ngủ

Nhiều người bị đau tim cũng báo cáo có vấn đề về giấc ngủ trước khi tai biến xảy ra. Họ cũng cảm thấy rất lo lắng và thiếu tập trung.

Mất ngủ liên quan đến tim có thể liên quan đến khó bắt đầu giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ và thức giấc vào sáng sớm.

Rụng tóc

Rụng tóc là một hiệu ứng quen thuộc của tuổi già. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng có thể là triệu chứng của cơn đau tim. Các chuyên gia cho biết người bệnh đột nhiên rụng tóc do nồng độ cortisol - hormone stress - tăng cao hơn trong cơ thể.

Đau ngực

Đau ngực ảnh hưởng đến cánh tay trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc dạ dày. Tuy nhiên, có thể khó xác định đau ngực có phải là triệu chứng của đau tim hay không vì chỉ bệnh nhân mới có thể xác định các khu vực bị ảnh hưởng.

Khi một người bị đau tim, hãy cho họ uống một viên aspirin để giúp làm loãng máu và cải thiện lưu lượng máu. Tuy nhiên, cần hỏi xem họ có bị dị ứng với thuốc hay không để tránh các biến chứng khác.

TÁT DAT

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương, đạt được kết quả thiết thực.

Cũng như nhiều địa phương khác, thực trạng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) thuộc diện tạm hoãn, miễn ở Đông Thọ có chiều hướng tăng hàng năm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân của xã. Ông Nguyễn Văn Tường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2019, Đông Thọ có 177 thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Sau khi sàng lọc đối tượng thuộc diện tạm hoãn, miễn, địa phương chỉ còn 39 thanh niên đủ điều kiện gọi đi nhập ngũ. Năm 2020, cả xã có 158 nam công dân từ 18 - 27 tuổi, trong đó 123 thanh niên thuộc diện tạm hoãn, miễn. Số tạm hoãn, miễn chủ yếu là các thanh niên đang học cao đẳng, đại học, con thương binh, bệnh binh, không đủ sức khỏe và điều kiện chính trị... Ngoài ra, số thanh niên ở địa phương đi làm ăn xa,

ĐÔNG THỌ Vào mùa tuyển quân

thường xuyên không có mặt ở địa phương khá cao. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, hàng năm sau khi thực hiện xong công tác giao quân, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề, UBND xã, Hội đồng NVQS xã xây dựng ngay kế hoạch công tác tuyển quân cho năm tiếp theo. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã, Hội đồng NVQS xã chỉ đạo cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp làm tốt các khâu, bước quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi đăng ký NVQS một cách chặt chẽ, nhất là thanh niên tuổi 17...

Bước vào mùa tuyển quân, Đảng ủy, UBND xã Đông Thọ xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ khâu đầu, bước đầu, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đảng ủy, UBND xã, Hội đồng NVQS xã phân công cán bộ, thành viên phụ trách sâu sát cơ sở, nắm chắc



Thanh niên Đông Thọ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

hoàn cảnh, tình hình tư tưởng của từng gia đình, thanh niên thuộc diện gọi đi nhập ngũ. Cán bộ cơ quan quân sự xã chủ động phối hợp với cán bộ tư pháp, công an xã và các thôn kiểm tra, đối chiếu, phân loại, lập danh sách nguồn tuyển quân trên cơ sở công khai để nhân dân kiểm tra, giám sát; đồng thời nắm

chắc thông tin nơi ở, nơi làm việc và số điện thoại của từng thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Thời gian sơ tuyển, khám tuyển 10 ngày, tổ công tác của Hội đồng NVQS xã trực tiếp tới từng gia đình để kiểm tra, đón đóc việc nhận lệnh gọi của các thanh niên. Đối với

những trường hợp đi làm ăn xa, cán bộ Ban CHQS xã gọi điện trực tiếp thông báo kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển để thanh niên chủ động trở về địa phương. Sau khi chốt quân số được sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ, địa phương không giải quyết bất cứ thủ tục hành chính nào đối với các trường hợp đã trúng tuyển NVQS để "quản quân".

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hàng năm trước ngày giao quân, đại diện lãnh đạo xã, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, các gia đình có con em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, các thanh niên có đơn tình nguyện xin nhập ngũ; đồng thời tổ chức liên hoan văn nghệ, gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên lên đường nhập ngũ tạo không khí phấn khởi, yên tâm cho các tân binh trước lúc lên đường.

Nhờ đó, ý thức trách nhiệm công dân của thanh niên, gia đình thanh niên trúng tuyển NVQS, cũng như các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc ngày càng nâng lên. Chất lượng công tác tuyển quân của

Đông Thọ năm sau luôn cao hơn năm trước, bảo đảm 100% chỉ tiêu chất lượng, quân số được giao. 10 năm qua, địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu quân; tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ hàng năm tăng cao. Mỗi năm, có từ 8 - 11 tân binh của Đông Thọ tham gia NVQS, nghĩa vụ công an nhân dân.

Mùa tuyển quân năm 2020 cũng được xã Đông Thọ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Theo đó, toàn xã có 35 thanh niên đủ tuổi từ 18 - 27 đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, khám tuyển NVQS. Đến thời điểm này đã có 22 thanh niên về sơ tuyển, 14 thanh niên đi làm ăn xa cam kết về khám tuyển theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ thêm: Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên trước tiên phải tự mình quản lý mình, làm chủ bản thân không bị ảnh hưởng, dao động tư tưởng; đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật.

TÁT DAT

Gương sáng học tập và làm theo Bác

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống hiếu học, cô giáo Nhâm Minh Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hoàng (Đông Hưng) là một trong những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Cô vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND các cấp khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp "trồng người".

Ra trường năm 1998, cô giáo Nhâm Minh Tú trở về địa phương công tác. Có chia sẻ: Từ khi vào nghề tôi luôn nhận thức rằng điều cần thiết đối với giáo viên mầm non là phải

có đạo đức nghề nghiệp, chuyên tâm với nghề, tận tụy với công việc và có tình yêu thương đối với trẻ em. Với suy nghĩ đó, trong 7 năm làm nhiệm vụ trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, cô Tú liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và tham gia dạy nhiều hội thảo chuyên đề cấp tỉnh, cấp huyện. Năm 2005, cô Tú được tin nhiệm giao giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hoàng. Trên cương vị mới, cô luôn trăn trở làm sao phải xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Ban đầu,

Trường Mầm non Đông Hoàng gặp nhiều khó khăn do phân tán ở 5 điểm lẻ, trong đó có 2 điểm phải sử dụng nhà văn hóa thôn nên ảnh hưởng không tốt đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cô cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã quy hoạch hơn 5.000m² đất tại khu trung tâm để xây dựng trường học với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng; vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ kinh phí cải tạo cảnh quan nhà trường, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Cùng với đó, Trường tạo mọi điều kiện

để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục; đồng thời, động viên họ luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, tạo môi trường đoàn kết, thân ái trong nhà trường. Cô Phạm Thị Tân, chủ nhiệm lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Đông Hoàng cho biết: Cô Tú đã tích cực vận động cán bộ, giáo viên nhà trường thực hành tiết kiệm để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, chúng tôi có những phần quà ủng hộ các cháu, động viên các gia đình yên tâm gửi con vào trường.

Trong mọi hoạt động của trường, cô Tú luôn tìm tòi, suy nghĩ để cùng đồng nghiệp triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Vì vậy, trong những năm học qua, Trường Mầm non Đông Hoàng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, là đơn vị điểm tổ chức các hoạt động của tỉnh, huyện. Cùng với làm tốt công tác quản lý, cô Tú thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Mỗi năm học, cô Tú đều có một đề tài nghiên cứu để tìm ra những biện pháp hữu hiệu áp dụng trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao. Tiểu biểu, năm học 2016 - 2017,

cô nghiên cứu đề tài "Thiết kế, chế tạo bộ đồ dùng dạy học đa năng cho trẻ mầm non" đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, được chọn đăng trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Cô Tú chia sẻ: Đây là nguồn động viên to lớn giúp tôi có thêm động lực nghiên cứu, hoàn thiện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho công tác nuôi dạy trẻ tại địa phương.

Ông Nhâm Văn Khổng, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng đánh giá: Cô giáo Nhâm Minh Tú xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Có học hòa nhà, chân thành giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương con trẻ và là người có tinh thần trách nhiệm

cao trong công việc, tham gia nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. Trường Mầm non Đông Hoàng nhiều năm liền được UBND tỉnh, UBND huyện tặng bằng khen,

giấy khen, được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; năm học 2014 - 2015 được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

TIẾN DAT



Cô Nhâm Minh Tú luôn quan tâm đến sự phát triển của trẻ.